


วาระท่ีส าคัญ

ก่อนการประชุม ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี มาครบองค์ประชุมแล้ว เชิญประธานสภาเทศบาล

จุดธูปเทียน กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย และเชิญประธานสภาเทศบาลกล่าวเปิดประชุมและ

ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวเปิดประชุม

เร่ือง ประธานแจ้ง  เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ มีดังน้ี

ให้ท่ีประชุมทราบ 1.1) เร่ือง การลาประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

  - เน่ืองจาก นางสาวเด่นเดือน ก้านขุนทด ต าแหน่ง สมาชิกสภาต าบลลุ่มล าชี ลาป่วย 

จ านวน 1 วัน

1.2) เร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2567

ประธาน  - หารือท่ีประชุมเน่ืองจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) หมวดท่ี 2 การประชุม ข้อ 21 ระบุว่า

"การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป

และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถ่ิน

น าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับ

โดยอนุโลม

เม่ือสภาท้องถ่ินมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินท าเป็นประกาศของสภาท้องถ่ิน

 พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเร่ิมประชุม

สามัญประจ าปี สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปี หรือวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินปรึกษา

ในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้"

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) ขอให้สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2567 จะประชุมก่ีสมัย ระยะเวลาและ

การเร่ิมต้นประชุม

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2567 จ านวน 4 สมัย คือ

สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือน สิงหาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
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สมัยท่ี 4 เดือน ธันวาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัย มีระยะเวลาการประชุม จ านวน 30 วัน

ผู้รับรอง 1.) นายหนูชิด วุสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายวีระ นบสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี เขต 2 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2567

จ านวน 4 สมัย

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - หารือท่ีประชุม เร่ือง การก าหนดวันเร่ิมต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปีของปีถัดไป 

พ.ศ.2568 และระยะเวลาของการประชุม สมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

ให้ท่ีประชุมเสนอ

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2568 คือ เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2568 ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เป็นต้นไป ให้มีระยะเวลาการประชุม

จ านวน 30 วัน

ผู้รับรอง 1.) นายธีระพงษ์ บ ารุง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายวีระ นบสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบตามท่ี นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ลุ่มล าชี เขต 2 เสนอการก าหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2568 คือ

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2567 

ของสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี จ านวน 4 สมัย คือ
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สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 2 เดือน พฤษภาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 3 เดือน สิงหาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

สมัยท่ี 4 เดือน ธันวาคม 2567 ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

โดยให้มีการประชุมสภาแต่ละสมัย มีระยะเวลาการประชุม จ านวน 30 วัน และการก าหนด

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2568 คือ สมัยท่ี 1 เดือน กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2568 ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ให้มีระยะเวลาการประชุมสภา  

จ านวน 30 วัน ซ่ึงจะได้ท าประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

 - แจ้งท่ีประชุม ขอหารือการก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 

จะก าหนดก่ีวันและวันไหนบ้าง

นางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เสนอให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้รับรอง 1.) นายจรูญ เมวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

2.) นายหนูชิด วุสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ การก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

ประจ าปี พ.ศ.2567 ตามท่ีนางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 เขต 2 เสนอให้มีการประชุม จ านวน 1 วัน คือ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม การก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2567

ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบ ตามท่ีนางสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เขต 2 เสนอให้มีการประชุม จ านวน 1 วัน คือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 ประธาน  - ให้เลขานุการสภาเทศบาล กล่าวทบทวนรายงานการประชุมสภาฯ สมัยท่ี 4 คร้ังท่ี 1 

เร่ือง รับรอง ประจ าปี พ.ศ.2566 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2566 ให้ท่ีประชุมทราบ

รายงานการประชุม ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

คร้ังท่ีแล้ว  - ทบทวนรายงานการประชุม ตามเอกสารบันทึกรายงานการประชุมท่ีแจกให้สมาชิก 

ตามระเบียบวาระท่ี 1-6 จ านวน 48 หน้า  
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ประธาน  - แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีบันทึกรายงานการประชุมในวาระท่ี 2 ในการรับรองรายงานการประชุม

คร้ังท่ีแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ 

ท่ีประชุม  - ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้ว

ประธาน  - ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีแล้ว

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระท่ี 3 3.1) เร่ือง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

เร่ือง เสนอเพ่ือ ประจ าปี พ.ศ.2566

ทราบ ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ช้ีแจง

นางสาวจรรนภาพร ชอนชัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - ส่วนท่ี 4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1-3/1 และการติดตามและ

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ก าหนดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือ

ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดข้ึน

ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนาเป็น

แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา

เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน

แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม

พ.ศ.2565 ถึง กันยายน 2566) คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามแผน

ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจ่ากท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ประเด็นการประเมิน
มีการ

ด าเนินการ

ไม่มีการ

ด าเนินการ

1.1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ✓

1.คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล



วาระท่ีส าคัญ

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

1.1) ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

1.2) รายงานผลการด าเนินงานระยะ 1 ปี ภายในเดือนธันวาคม 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

 -7-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนิน

การ

แล้ว

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนิน

การ

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
โอน เพ่ิม/ลด

งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่ายไป
คงเหลือ

1.) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ✓ 1,435,500 280,000 1,659,125 56,375
30,000
11,000

3.) การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย ✓ 20,000 1,700 18,241 59

4.) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาวิชาการ ✓ 8,500 2,900 5,585 15

5.)
การส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนการกีฬา (แข่งขันกีฬา

ยุวชนเกมส์)
✓ 100,000 0 100,000 0

6.) การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ✓ 2,730,000 290,000 3,016,666 3,334

70,000 89,000 0

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

ท่ี โครงการ

2.)
การจัดขวนแห่ร่วมงานประเพณีเจ้าพ่อพญาแล งานบุญ

ลอมข้าวใหญ่ ไหมมัดหม่ีของดีบ้านเขว้า
✓



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ

ย่ังยืน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนิน

การ

แล้ว

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนิน

การ

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
โอน เพ่ิม/ลด

งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่ายไป
คงเหลือ

7.) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับข่ีปลอดภัย ✓ 10,000 0 1,992 8,008

8.) การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ✓ 20,000 0 19,780 220

9.) การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ✓ 40,000 10,400 29,600 0

10.) การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ✓ 35,000 35,000 0 0

11.)
การจัดงานส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน
✓ 40,000 40,000 0 0

12.)
การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชน
✓ 60,000 0 59,980 20

13.) การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา ✓ 20,000 0 0 20,000

14.) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ✓ 15,000 5,000 9,685 315

15.)
การอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
✓ 9,000 0 8,930 70

16.) การป้องกันการจมน้ าในเด็กปฐมวัย ✓ 10,000 0 9,800 200

20,000

120000
150,000
350,000

19.) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ✓ 20,000 12,500 0 7,500

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

0 0

18.) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ✓ 200,000 0 0

100,0017.)
การฝึกอบรมเพ่ิมการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลลุ่มล าชี
✓



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ

ด าเนิน

การ

แล้ว

อยู่ใน

ระหว่าง

ด าเนินการ

ไม่ได้

ด าเนิน

การ

งบประมาณ

ท่ีต้ังไว้
โอน เพ่ิม/ลด

งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่ายไป
คงเหลือ

1.)
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

✓ 20,000 20,000 0 0

2.) การช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร ✓ 20,000 0 0 20,000

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

 - ไม่มีโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด

และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

และย่ังยืน
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

การวางแผน

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้จัดท าแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2566-2570) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 และ

พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามา

จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ต่อไป
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2567 และฉบับเพ่ิมเติมท้ัง 2 คร้ัง โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

การจัดท างบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 12,055,600 บาท สามารถจ าแนก

ตามยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี

การด าเนินงาน

ผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 12,055,600 บาท และได้ด าเนินการ

จัดท าโครงการ ประจ าปี 2565 (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 12,055,600 บาท ดังน้ี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566)

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

1.1) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังน้ี

(1) ตัวบ่งช้ีท่ี 1 : ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ 5 คะแนน 

โดยมีรายละเอียดด าเนินการครบทุกข้ันตอน

1.2) ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังน้ี

(1) แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและ

ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือสอดคล้องของ

ยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 83 คะแนน

(2) ตัวบ่งช้ีท่ี 2 : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (66-70) ได้ 4 คะแนน

1.3) ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(1) แบบท่ี 3/1 : แบบประเมินผลการด าเนินงานของ อปท. ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังน้ี
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สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

➢โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 136 โครงการ

➢โครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติ จ านวน 52 โครงการ

➢คิดเป็นร้อยละ 38.30 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566)

(2) ตัวบ่งช้ีท่ี 3 : การด าเนินโครงการ ได้ 3 คะแนน

(3) ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุป

ผลการด าเนินงานปี 2566

➢โครงการท่ีบรรจุในแผน จ านวน 136 โครงการ

➢สามารถด าเนินการได้ จ านวน 51 โครงการ

➢คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566)

2.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

2.1) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ

(2.1.1) ตัวบางช้ีท่ี 4 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินการ

โครงการ ได้ 5 คะแนนเต็ม เน่ืองจากไม่มีผลกระทบในการด าเนิน

โครงการ

3.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

3.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา คือ มีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้

พ้ืนท่ี ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคนนาคมสะดวก มีระบบ

บริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสากิจ ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก

3.2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวลดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้น าชุมชน มีความพร้อม

ท่ีจะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานครบถ้วน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธ์ิ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยท างาน

คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท างานในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะ

ยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง ข้าวของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกัก

น้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

(1) ช่วงฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
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(2) เทศบาลมีท่ีกักเก็บน้ าไม่เพียงพอ

(3) เกษตรกรมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่รู้ตัว เช่น การใช้

สารเคมีมากจนเกินไปท าให้ผักท่ีเกิดตามท้องไร่ท้องนาเร่ิมหาบริโภคยาก

อุปสรรค

(1) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและ

ขาดงบประมาณในการสูบน้ าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีขาดน้ า

ในการเกษตร

(2) เทศบาลยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้

(3) เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมี และการใช้สารชีวภาพใน

การทดแทนอย่างถูกต้องและให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารเคมี

4.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีดังน้ี

ปัญหา

1) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละปีไว้เป็น

จ านวนมากซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด

2) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญยัติได้ร้อยละ 38.30 ไม่ถึงร้อยละ

100 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ในปี พ.ศ.2566

3) เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 

37.50 ไม่ถึงร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566-2570) ในปี พ.ศ.2566

อุปสรรค

1) เทศบาลมีปัญหาความต้องการท่ีจะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงไม่

สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด

2) เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัดในการพัฒนา

3) เทศบาลมีการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนท่ีน้อย 

เน่ืองจากเป็นต าบลท่ีไม่มีภาคอุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน ไม่ควรมีจ านวนโครงการท่ีมากเกินความจ าเป็นเพราะไม่สามารถด าเนิน

การได้ท้ังหมด และควรส่งเสริมให้ประชาชนในด้านการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้

และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชน ท้ังทางด้านการส่งเสริมด้านการเกษตร

การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ียังขาด และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการใช้

ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประชาชน

ในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กันไปในอนาคตต่อไป
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ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขออธิบายเพ่ิมเติมหน้าท่ี 39 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน โครงการท่ี (3)

ก่อสร้างระบบรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14,2,5,8,11,15,16,21 ต าบลลุ่มล าชี 

งบประมาณจ านวน 1,539,000 บาท ตอนน้ีด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว

นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติม โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14,2,5,8,11,15,16

และ หมู่ท่ี 21 ต าบลลุ่มล าชี เน่ืองจากผู้รับจ้างย่ืนเอกสารผลงานไม่ตรงกับท่ีประกาศ ซ่ึงตอนน้ี

อยู่ระหว่างข้ันการย่ืนอุทธรณ์ ถ้าได้ผลประการใดจะแจ้งให้สภารับทราบอีกคร้ัง

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชีเสนอเร่ือง เสนอเพ่ือทราบ

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - เม่ือวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ท่ีผ่านมาน้ัน ทางคณะผู้บริหารและท่านรองประธานสภา

ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 1

ประจ าปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม พี.ซี. คอนเวนช่ันฮอลล์ โรงแรม พี.ซี. แกรนด์พาเลซ 

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้รับทราบ

รูปแบบและความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคตและมีความพร้อมต่อการ

เปล่ียนแปลง อีกท้ังมีวิสัยทัศน์ในการบริหารในอันท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี 4 4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนคร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เร่ือง เสนอเพ่ือ (4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

พิจารณา/อนุมัติ งบประมาณท้ังหมด 50,000 บาท รายละเอียดดังน้ี

(1) จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

กับระบบ จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัด) 
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ประธาน  - เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องช้ีแจงเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปี

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ให้ท่ีประชุมรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา

นายสมชาย ปัญญากล้า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

 - งานป้องกัน ส านักปลัดมีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2567 ไปต้ังจ่ายรายการใหม่ เน่ืองจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ใน

เทศบัญญัติ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังน้ี

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวนเงิน 50,000 บาท

 - ต้ังจ่ายไว้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าจัดหา/จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จ านวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์

ท่ีจ าเป็นกับระบบ เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท มีรายละเอียด ดังน้ี

1.1) กล้องจ านวน 8 ตัว เก็บภาพกลางคืนแบบสี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล

1.2) เคร่ืองบันทึกภาพ 1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

1.4) เคร่ืองส ารองไฟ 1.5) ตู้เก็บอุปกรณ์

1.6) สายน าสัญญาณ 1.7) ทีวี 1 เคร่ือง

1.8) อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นกับระบบ ฯลฯ 1.9) ปล๊ักไฟ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ (ไม่ได้ใช้

มาตรฐานสากลในการเช่ือมโยงข้อมูล) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 

2564

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ขอสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณท่ีโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ว่าโอนมาจาก

แผนงานไหนในการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพราะอยากได้กล้องท่ีมีคุณภาพใช้งานได้

คงทนเพราะเป็นหน่วยงานราชการ ซ่ึงการเก็บข้อมูลต่างๆเก่ียวกับภาพหรือไฟล์วิดีโอ ควรจะมี

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนานๆหน่อย และอยากทราบว่ากล้อง 8 ตัวจะติดบริเวณไหนบ้าง

ภายในส านักงาน

นายธีระพงษ์ พร้ิงชัยภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ส่วนตัวก็เห็นด้วยกับการจะจัดซ้ือกล้องวงจรปิด แต่จริงๆ แล้วน่าจะมีการติดต้ังนานแล้ว 

ถ้ากล้องเสียก็ควรจะแก้ไขหรือซ้ือใหม่ ปัจจุบันน้ีกล้องวงจรปิดราคาไม่แพงมากกล้องท่ีมี

คุณภาพท่ีดีก็มีเยอะ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังสุภาษิตท่ีว่า "วัวหายแล้วล้อมคอก" เราเป็น
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หน่วยงานราชการมีทรัพย์สินของทางราชการท่ีส าคัญมาก ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดก็ไม่มีหลักฐาน

มัดตัวผู้กระท าความผิดได้ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาตัวผู้กระท าความผิดได้ง่าย

ประธาน  - เชิญปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จ านวน 1 รายการ เน่ืองจากส านักปลัดไม่ได้ต้ังงบประมาณบางรายการไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 

มาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 50,000 บาท กรณีครุภัณฑ์

ต้ังจ่ายรายการใหม่เป็นอ านาจการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4

การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 มีรายละเอียดดังน้ี 

1.) จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (งานป้องกัน ส านักปลัด)

โอนลด

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
งาน บริหารงานท่ัวไป
งบ บุคลากร
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โครงการ/รายการ -
งบประมาณท่ีอนุมัติ บาท
งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(-)

งบประมาณคงเหลือ บาท

ค าช้ีแจงการโอน  - เน่ืองจากมีงบประมาณรายจ่ายคงเหลือเพียงพอ

โอนมาต้ังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งาน บริหารท่ัวไป

งบ ลงทุน

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการ/รายการ จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

งบประมาณท่ีอนุมัติ บาท

งบประมาณก่อนโอน บาท

จ านวนเงินท่ีโอน(+/-) บาท(+)

งบประมาณคงเหลือ บาท

50,000.00                   

548,250.00                   

-                             

-                             

50,000.00                   

50,000.00                    
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1,290,000.00                
598,250.00                   
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ค าช้ีแจงการโอน  - เน่ืองจากไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณต้ังจ่าย

ในรายการใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด CCTV จ านวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย กล้องจ านวน 8 ตัว

เก็บภาพกลางคืนแบบสี ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 

เคร่ืองบันทึกภาพ,อุปกรณ์กระจายสัญญาณ,เคร่ืองส ารองไฟ,

ตู้เก็บอุปกรณ์,สายน าสัญญาณ,ทีวี 1 เคร่ือง,ปล๊ักไฟและอุปกรณ์อ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นกับระบบ ฯ

ท่ีประชุม  - รับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - ขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

4.1) เร่ือง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย (คร้ังท่ี 5) ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ.2567 ข้อ (4.1.1) การโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ

งบประมาณ 50,000 บาท (1) จัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 

พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นกับระบบ จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัด) 

ท่ีประชุม  - มีติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง

 - มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน 0 เสียง

 - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 5 5.1) เร่ือง นโยบายด้านเศรฐกิจ

เร่ือง กระทู้ถาม  - แนวทางการด าเนินการสร้างเพจประชาสัมพันธ์ของดีต าบลลุ่มล าชี (นายอนุชา มณรุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม)

ประธาน  - เชิญนายอนุชา มณรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม

สอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติม

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม

 - ตามค าแถลงนโยบายการบริหารราชการท้องถ่ินเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ของนายธวัชชัย

จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ข้อ 4 นโยบาย

ด้านเศรษฐกิจ แนวทางท่ีจะด าเนินการ คือ จะด าเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การจัดสร้างเพจประชาสัมพันธ์ของดีต าบลลุ่มล าชี เช่น พืชผักสวนครัว เส้ือยืด ผลิตภัณฑ์

จากกลุ่มอาชีพต่างๆ ของต าบล ให้บุคคลภายนอกรู้จักสินค้ามากข้ึนเป็นการขยายตลาด 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมยอดจ าหน่ายและให้ราคาสูงข้ึน อยากสอบถามว่า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี

มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีหรือไม่

 -19-

สาระ/  มติท่ีส าคัญ



วาระท่ีส าคัญ

ประธาน   - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - มอบให้นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี ช้ีแจง

นายสมนึก ประสานเนตร รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ณ ปัจจุบัน เทศบาลต าบลลุ่มล าชีก็ได้เปิดเพจช่ือ "เทศบาลต าบลลุ่มล าชี" เม่ือวันท่ี 9 พ.ย.

66 และแต่ละกองก็ได้สมัครใช้งาน Facebook เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์งานของกองในแต่ละกอง

อีกอย่างเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลอยู่ตลอดเวลา ถ้าหมู่บ้านใดอยากให้ทาง

เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรก็ส่งไลน์มาในกลุ่มเทศบาลหรือเข้ามา

ประสานงานกับผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ได้ตลอดในวันและเวลาราชการ

ประธาน  - สอบถามนายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 (ผู้เสนอกระทู้ถาม)

จะสอบถามหรืออธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่

นายอนุชา มณรุ่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1 ผู้เสนอกระทู้ถาม

 - ขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลลุ่มล าชีท่ีได้มาตอบกระทู้ถาม แล้วจะได้แจ้งให้ผู้น า

ท่ีสนใจจะเอาผลผลิตพืชผลทางการเกษตรมาลงเพจเทศบาลต าบลลุ่มล าชีเพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ของดีต าบลลุ่มล าชี

ระเบียบวาระท่ี 6 ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเร่ือง อ่ืนๆ 

เร่ือง อ่ืน ๆ ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอน าเรียนท่ีประชุม เพ่ือให้ท่ีประชุมสภาทราบเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น คือ การขอรับงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปีงบประมาณ 2568 อปท.ทุกแห่งต้องขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2568 โดยตรงท่ีส านักงานงบประมาณ ซ่ึงข้ันตอนน้ีทางเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชีได้จัดท าโครงการของบประมาณโดยตรงไปท่ีส านักงานงบประมาณส่งไปเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ขอช้ีแจงในท่ีประชุมทราบรายละเอียดท่ีจะสรุปเป็นภาพรวมให้ทุกท่านทราบ

โดยได้ถ่ายรายละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้นให้ทุกท่านได้ดูในเอกสารท่ีแจกให้ สรุปได้ดังน้ี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2567 41,943,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 100,887,400 บาท

เพ่ิมข้ึน - ลดลง (จากปี 2567) 58,944,000 บาท

ร้อยละ 140.53

เงินสะสมของหน่วยงาน 20,622,554 บาท

เงินสะสมสุทธิของหน่วยงาน 11,557,899 บาท

เทศบาลต าบลลุ่มล าชี
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แบบ สงป.1001 (อปท.)



วาระท่ีส าคัญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 ท่ีเทศบาลขอไปรวมท้ังส้ิน 100,887,400 บาท ซ่ึงในปี 2567

เราได้จัดสรรงบประมาณท่ีรับจัดสรรให้ คือ 41,943,400 บาท ตัวน้ีจะรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจท่ีระบุวัตถุประสงค์ด้วย แต่ในงบประมาณปี 2568 เทศบาลเราขอรับงบประมาณไป

จ านวน 100,887,400 บาท ก็จะรวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไปด้วย แต่ในส่วนขอรับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจมี 15 โครงการ งบประมาณท่ีขอจัดสรรไปจ านวน  49,008,000 บาท ก็จะมี

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดตามท่ีเอกสารท่ีแจกให้ ซ่ึงท้ัง

15 โครงการเราไม่สามารถตอบได้ว่าท่ีขอไปจะได้ท้ังหมดหรือไม่ เพราะอปท.ทุกแห่งก็ขอไป

ไม่ต่ ากว่าร้อยล้านก็อยู่ท่ีส านักงานงบประมาณว่าจะจัดสรรให้แต่ละแห่งเท่าไร่ ต้องคอยติดตาม

อยู่เร่ือยๆ อีกท้ังยังมีบางโครงการท่ีขอในปีงบประมาณ 2567ไปแล้ว เช่น ก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่าแก ม.2 เม่ือขอไปแล้วไม่ให้ขอซ้ าอีกต้องรอลุ้นว่าโครงการน้ีจะได้รับงบประมาณ

หรือไม่ เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - สอบถามท่ีประชุม โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าชีบนท่าแก้ง

มีในแผนงานงบประมาณท่ีขอไปหรือไม่

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - มีการของบประมาณไปตามเอกสารรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ล าดับท่ี 6 ก่อสร้างรางส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านชีบน (ท่าแก้ง) บ้านท่าแก้ง ม.9

จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 3,307,000 บาท

นายอุทัย บ ารุง รองนายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี 

 - ขอช้ีแจงเก่ียวกับการสร้างเพจตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชีได้ต้ังกระทู้ถาม

จะขออธิบายเพ่ิมเติมว่า เวลาท่ีคณะผู้บริหารออกพ้ืนท่ีหรือไปท่ีไหนอยากจะให้มีเจ้าหน้าท่ี

ติดตามไปด้วยโดยเฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ออกไปด้วย เพ่ือท่ีจะได้มารายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาเบ้ืองต้นรับทราบและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีผลงานอะไรบ้าง

ในการท างานของต าบลเรา คร้ังหน้าจะให้ประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยทุกคร้ังจะได้มีข้อมูลมาลง

ประชาสัมพันธ์การท างานรวมถึงของดีต าบลลุ่มล าชีของเราด้วย และอีกเร่ืองคือได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกไปประชุมท่ีจังหวัดเก่ียวกับคณะกรรมการติดตามน้ าโดยท่ีประชุมได้ประชุม

ก าหนดจะปล่อยน้ าท่ีเข่ือนโปร่งขุนเพชร ประมาณ 500,000 ลูกบากศ์เมตร แต่ก าหนดให้หยุด

สูบน้ าก่อนช่วงประมาณวันท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ น้ี คงจะรอน้ ามาพร้อมก่อนท่ีจะเปิดให้สูบน้ าได้

นายอนุชา มณีรุ่ง สมาชิกสภาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

 - ขอสอบถามเก่ียวกับการจะไปศึกษาดูงานในปีน้ีจะได้ไปหรือไม่และมีข้อน าเสนอเก่ียวกับการ

ร่วมมือหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ได้ไปดูงานท่ีมีการฉลองพัดยศและเข้าได้จัดให้มีการแสดงของ

ท้องถ่ินเก่ียวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆบนเวทีในงานแบบน้ี พอดีของเราได้ทราบว่า วัดบ้าน
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ป่ายางจะมีการฉลองพัดยศอยากให้เทศบาลมีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้ีด้วยก็น่าจะดี ก็เสนอเพ่ือ

พิจารณาเป็นแนวทางการท ากิจกรรมร่วมกับทางวัดด้วย

ว่าท่ี ร.ต.ชาติชาย ใครกระโทก ปลัดเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการไปศึกษาดูงาน เน่ืองจากช่วงน้ีประสบปัญหาภัยแล้งมีหมู่บ้าน

ขอความช่วยเหลือค่าน้ ามันสูบน้ า ปัจจุบันงบประมาณแก้ปัญหาสาธารณภัยเหลือประมาณ

แสนเศษๆ ถ้ามีหลายหมู่บ้านขอเข้ามาเพ่ือสูบน้ าในการท าน้ าประปาเงินคงไม่เพียงพอจึงจ าเป็น

ต้องหางบประมาณมาโอนเพ่ิม ตอนน้ีงบประมาณท่ีน่าจะใช้ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งได้ก็ คือ

โครงการศึกษาดูงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้ จ านวน 300,000 บาท อาจจะมีความจ าเป็นต้องโอนมา

แต่ก็อยู่ท่ีประชุมจะพิจารณากันอย่างไร ก็ช่วยกันพิจารณาร่วมกัน

นายส าเรียง ดุงสูงเนิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - เร่ืองการไปศึกษาดูงานจริงๆแล้ว งบประมาณเทศบาลเรามีจ ากัดคิดว่าเราควรน่าจะช่วยเหลือ

ประชาชนก่อนท่ีได้รับความเดือดร้อน ถ้าช่วยเหลือไปแล้วยังเดือดร้อนอีกแต่โอนงบประมาณ

ไปยังโครงการอ่ืนชาวบ้านจะมองเทศบาลเราอย่างไร และสอบถามเร่ืองโครงการจ่ายงาดเงิน

สะสม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด าเนินการใกล้จะหมดทุกโครงการแล้วหรือยัง

นายสายฝน โสวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

 - ส่วนตัวก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยากช่วยเหลือประชาชนถ้าไม่มีงบประมาณ

ก็น่าจะโอนงบประมาณโครงการศึกษาดูงานมาช่วยเหลือชาวบ้านท่ีเดือนร้อนจะดีกว่า

นายวีรพล กุดชัยภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบลลุ่มล าชี

 - ช้ีแจงเพ่ิมเติม เร่ือง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ขณะน้ีอยู่ในช่วงก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ท าสัญญา 4 โครงการ

ส่วนท่ีเหลือก็จะพยายามท าให้เสร็จก่อนฤดูน้ าหลาก ส่วนครุภัณฑ์อยู่ในห้วงก าหนดคุณลักษณะ

ก็จะไปประกาศลงในระบบ e-bidding ก็จะได้ด าเนินการจัดหาพร้อมกันท้ัง 2 คัน เหตุผลท่ี

ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าหนดราคากลาง เน่ืองด้วยกองช่างได้ด าเนินการท าโครงการขอ

งบประมาณส านักงบประมาณ ในงบประมาณปี 2568 ต้องรวบรวมเอกสารจ านวนมากอีกท้ังมี

การแก้ไขตลอดหากไม่รีบท าเร่ืองเข้าไปให้ห้วงเวลาท่ีเขาก าหนด จะท าให้เทศบาลเราไม่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในปี 2568

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

นายธวัชชัย จันทร์เจริญ นายกเทศมนตรีต าบลลุ่มล าชี

 - ขอช้ีแจงเร่ืองการจะไปศึกษาดูงาน งบประมาณท่ีต้ังไว้ในปีท่ีแล้วก็ว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้ไป 

อยากให้ทุกคนได้ไปศึกษาดูงาน ศึกษาดูแนวทางอ่ืนๆท่ีเทศบาลอ่ืนเขาท ากันไปแบบไหน

เพ่ือท่ีจะได้มาปรับใช้เป็นแนวทางของเทศบาลต าบลของเรา ถ้าปีน้ีไม่ได้ไปศึกษาดูงานอีกคือจะ

ไม่ได้ไปอีกแล้วเพราะมีนาคม 2568 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลก็จะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งแล้ว ตามกฎหมายแล้วก่อนครบวาระก่ีวันท่ีกฎหมายห้ามให้ อปท.ไปศึกษาดูงาน
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เพราะจะมองว่าเป็นการหาเสียงเลือกต้ัง ในส่วนท่ีชาวบ้านเดือดร้อนเทศบาลเราก็ให้ความ

ช่วยเหลืออยู่แล้วเท่าท่ีจะช่วยได้โดยชาวบ้านต้องให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ทางคณะผู้บริหาร

ก็ไม่ได้น่ิงนอนใจก็พยายามประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขอความช่วยเหลือแต่การตอบรับก็ยัง

ไม่ชัดเจน แต่ก็พยายามติดตามความคืบหน้าให้อยู่เร่ือยๆ อีกอย่างงบประมาณเทศบาลเราก็มี

จ านวนน้อยก็ต้องกันเงินไว้ในยามเกิดสาธารณภัย ถ้าใช้จ่ายจนหมดไม่มีงบประมาณติดตัว

ยามเกิดภัยข้ึนมาเทศบาลเราจะโดนชาวบ้านต้องว่าก่อน เพราะเทศบาลอยู่ในพ้ืนท่ีจะรอเงิน

งบประมาณจากอ าเภอ จังหวัดมาช่วยยังไม่รู้เลยว่าจะได้เม่ือไหร่ ชาวบ้านจะมองว่าเทศบาล

บริหารงบประมาณไม่เป็น เช่น พนังก้ันแม่น้ าชีท่ีเกิดความเสียหายเยอะเป็นวงกว้างจึงต้องอาศัย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาด าเนินการให้แต่ถ้าเราประสานไปแล้วเขาไม่มาจริงๆเทศบาลก็ต้องหา

แนวทางช่วยเท่าท่ีจะช่วยท าได้

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่

นางขวัญพนม สถิตย์ชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา

 - ขอช้ีแจงรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลต าบลลุ่มล าชีเกมส์"

ประจ าปี 2567 ซ่ึงเทศบาลเราห่างเหินการจัดการแข่งขันกีฬามาหลายปีเพราะติดปัญหาเร่ือง

โรคระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 โดยปีน้ีได้ก าหนดจัดการแข่งขัน คือ วันท่ี 8-10 มีนาคม 

2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ดังน้ี 

1.ฟุตบอล (ชาย),2.วอลเลย์บอล (หญิง),3.ตะกร้อ (ชาย) และ 4.เปตอง (ทีมผสม) โดยก าหนด

รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 22-29 กุมภาพันธ์ 2567 และมีเงินรางวัลแต่ละประเภทดังน้ี

1.) ฟุตบอล (ชาย)
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.) วอลเลย์บอล (หญิง)
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.) ตะกร้อ (ชาย)

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

4.) เปตอง (ทีมผสม)

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สาระ/  มติท่ีส าคัญ
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วันน้ีขอแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นให้ท่ีประชุมได้รับทราบ และในวันพรุ่งน้ี (20 กุมภาพันธ์ 2567) 

เวลา 09.30 น. จะเชิญก านัน,ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมหารือ

แนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและรายละเอียดต่างๆเพ่ือท่ีจะได้ข้อสรุปร่วมกัน อีกท้ังจะต้อง

เชิญผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกิจกรรมในการดูแลนักกีฬาท่ีจะส่งมาแข่งขันรวมถึงการต่อยอดนักกีฬา

ฟุตบอลต้องส่งต่อไปในการคัดเลือกตัวท่ี อบต.โนนแดง ในวันท่ี 18-22 มีนาคม ท่ีจะถึงน้ี

ประธาน  - สอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่

ท่ีประชุม  - ไม่มี

ประธาน  - กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุม

เวลา 12.40 น.

ว่าท่ีร้อยตรี ผู้จดรายงานการประชุม

ต าแหน่ง
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(ชาติชาย ใครกระโทก)

  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลลุ่มล าชี คร้ังท่ีแล้ว เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้

เป็นหลักฐาน

ลงช่ือ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงช่ือ กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี ได้รับรองรายงานการประชุมสภาน้ีเรียบร้อยแล้ว 

เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 

ประชุมเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลงช่ือ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

(นายพิเชษฐ จ้ันเขว้า)

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 1

(นายศักด์ิชัย สิทธิศาสตร์)
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(นางสายฝน โสวิชัย)

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลลุ่มล าชี เขต 2

(นายหนูชิด วุสันเทียะ)


